

# บอมบ์บ้าน'ผช.หน.ทับลาน' ดำรงค์เอาแน่สวนยางรุกป่า

ลอบบีมบ้านพัก ผช.หน.อุทยานทับลาน คาดปมจากกวาดล้างตัดไม้พะยุง-รื้อถอนรีสอร์ทผิด กม. 'ดำรงค์'ระบุข้อมูล กอ.รมน.ชี้ป่าต้นน้ำ 5 อำเภอ ใน 3 จว. พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ถูกนายทุนรุกหนัก อาจถึง 1 แสนไร่

(อ่านต่อหน้า 13)



ดำรงค์ พิเดช

## สวนยาง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายดำรงค์ พิเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ขั้นตอนของการดำเนินการยึดพื้นที่ป่าต้นน้ำใน 3 จังหวัดคิน ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ที่มีนายทุนบุกรุกปลูกยางพารา จะพิจารณาผู้บุกรุกหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 กำหนดการดำเนินการไว้ 3 วิธี 1.จับกุมเพิ่มในส่วนที่ยังไม่ได้จับกุม ไม่น่าจะมีมากนัก เพราะส่วนใหญ่จับกุมไว้แล้ว 2.แยกแยะพื้นที่ว่ามีผู้ต้องหาหรือไม่ หากมีผู้สมอ้างว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ ก็ให้นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อตรวจสอบ 3.ถ้าไม่พบผู้กระทำผิด เจ้าพนักงานสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และมาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ให้เจ้าพนักงานสามารถใช้อำนาจเข้าไปดำเนินการรื้อถอน

ได้ทันที โดยจะออกประกาศ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน หลังจากนั้นจะดำเนินการรื้อถอนพร้อมกันทันที

เมื่อถามว่า การที่นายวิเชษฐ เกษมทองศรี รว.ทส. บอกว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัด ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดก่อน จะเป็นการล่าช้าหรือไม่ เนื่องจากมีการประชุมเดือนละครั้ง นายดำรงค์กล่าวว่าหลังจากนี้จะเรียกอธิบดีกรมป่าไม้และรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มาพูดคุยรายละเอียดทั้งหมด และจะนำเสนอวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการยึดพื้นที่ต่อนายวิเชษฐ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รว.ก.ลาโหม ซึ่งในส่วนของการกฤษฎีกาไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้ เพราะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าการเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าทั้งป่าสงวนและป่าของกรมอุทยานฯ หากเจ้าหน้าที่พบต้องเข้าไปดำเนินการทันที ถ้าไม่ดำเนินการก็จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผิดกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ มาตรา 57

"ความจริงแล้วเวลานี้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำมากกว่า 10,000 ไร่ ด้วยซ้ำ ข้อมูลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ระบุว่า ป่าต้นน้ำ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก อ.หล่มเก่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่ง 20% อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ของกรมอุทยานฯ และอีก 80% อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ รวมแล้วอาจถึง 1 แสนไร่ ทั้งนี้ คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคมจะรวบรวมเอกสารทั้งหมด เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและ รว.ทส.ได้" นายดำรงค์กล่าว

ด้านนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานจากนายดำรงค์ แต่เรื่องการติดตามคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้สั่งกำชับไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ



**ป่าบีม** - นายสังวาลย์ แสงสนิท (ที่ 2 จากขวา) ผช.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ถูกคนร้ายขว้างระเบิดใส่บ้านพัก ในยามวิกาล ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย เจ้าตัวตั้งประเด็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ที่กวาดล้างจับพวกลักลอบตัดไม้พะยุงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกปาระเบิดครั้งนี้เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม

ให้ติดตามคดีต่างๆ และให้ดำเนินการตามกฎหมาย หากพบผู้บุกรุกพื้นที่ป่าก็ให้ดำเนินคดีทันที หรือหากมีการบุกรุกพื้นที่อยู่แล้ว ก็ให้หาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ถ้าไม่พบก็ให้ติดประกาศก่อนจะดำเนินการรื้อถอนอย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในพื้นที่ป่าสงวนมี

การบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกสวนยางเป็นจำนวนมาก ที่ จ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและดำเนินการรื้อถอนต้นยางกว่า 15 ครั้ง อย่างไรก็ตาม นโยบายของนายตำรวจก็พร้อมปฏิบัติ เพราะเป็นเรื่องดีที่มีการเข้มงวดกันมากขึ้น

“เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วในการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน แต่ที่ผ่านมามีการปล่อยปละละเลย ต้นยางปลูกกันมากกว่า 5-10 ปี มีการดำเนินคดีแต่ไม่มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้ทุกสำนักตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมาย บางพื้นที่ที่ต้องรื้อถอนต้นยาง ก็ให้ประกาศเป็นป่าชุมชนและให้ชาวบ้านมาช่วยกันดูแลและปลูกป่า” นายบุญชอบกล่าว

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 03.30 น. ร.ต.อ.พนชัณฑ์ รัตนเนตร ร้อยเวร สภ.วังทองแดง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี รับแจ้งจากนายสังวาลย์ แสงสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน มรดกโลก (พื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัด จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครราชสีมา) ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีเหตุคนร้ายปะทะไฟป่าบ้านพักตั้งอยู่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลานเสียหาย และห่างอยู่จากบ้านพักของนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานฯ ทับลานประมาณ 200 เมตร จึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุการณ์ ธรรมวิจารณ์ สารวัตรใหญ่ สภ.วังทองแดง, พล.ต.ต.วีรัชย์ วิสุทธิอุทัยกุล ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน รุดไปตรวจสอบอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้านหลังที่ทำการ มีเวรยามแน่นหนา เป็นที่ตั้งบ้านพักข้าราชการ รหัสเลขประจำบ้านพักทับลาน 2 เลขที่ 665/1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นบ้านชั้นเดียว

หน้าบ้านพบบานเกล็ดหน้าต่างพังทั้งแถบ กระจกแตกกระจายเกลื่อนพื้น ส่วนรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นบริโอ สีน้ำเงิน ป้ายแดงหมายเลขทะเบียน 1416 ปราจีนบุรี เป็นรถส่วนตัวเข้ามาได้ประมาณ 1 เดือน จอดอยู่ได้รับความเสียหาย บริเวณกระจกหลัง กระจก

ข้างฝั่งซ้าย-ขวาตัวรถ ถูกแรงระเบิดแตกทั้งหมด ที่พื้นหน้าบ้านพบหลุมจากแรงระเบิดรัศมีกว้างประมาณ 40 ซม. ลึกกว่า 20 ซม. มีเศษสะเก็ดระเบิดและกระเบื้องบางส่วนตกอยู่ คาดเป็นชนิดระเบิดสังหารหรือลูกเกลี้ยง จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบ

ร.ต.อ.พนชัณฑ์กล่าวว่า สอบสวนเบื้องต้น นายสังวาลย์ ระบุว่าหลังจากกลับมาจากตรวจพื้นที่ผืนป่าทับลานช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ได้เข้าบ้านพักที่มีแฟนสาวพักอยู่ด้วยกัน โดยกำลังจะเข้านอนได้เปิดไฟในบ้าน จากนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหน้าบ้าน แต่ไม่กล้าออกไปดู เกรงจะตกอยู่ในอันตราย ต่อมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอุทยานฯ มาตรวจสอบ จึงได้ออกมาตรวจสอบพบความเสียหายของบานเกล็ดกระจกหน้าบ้านรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้”

นายสังวาลย์กล่าวว่า สำหรับสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการปราบปรามกลุ่มลักลอบตัดไม้พะยูนอย่างหนัก ทำให้ขบวนการนายทุนตัดไม้เสียผลประโยชน์ เพราะในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาคือ กันยายน และตุลาคม ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูนได้ถึง 6 คดีใหญ่ๆ ยึดไม้พะยูนของกลางแผ่นละล้านกว่าบาทได้หลายสิบแผ่น รถยนต์ที่ใช้ขนไม้ จำนวน 7 คัน ผู้ต้องหาอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทับลานจำนวน 2-3 ราย ที่เจ้าหน้าที่ปกครองได้แจ้งเบาะแสว่ามีส่วนพัวพันกับขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูนพร้อมกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา อาจมีความโกรธแค้นจึงก่อเหตุปะทะไฟป่าบ้านพักของตน โดยลักษณะของการปะทะไฟป่า คนร้ายน่าจะเดินเข้ามาในอุทยานฯ แล้วป่าเข้าใส่ อาจจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่ตนสั่งย้ายคอยชี้เป้า เพราะถ้าเป็นคนนอกจะไม่มีทางรู้เลยว่าบ้านพักของตนอยู่หลังไหน

นายตำรวจ พิเศษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องการปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูนและการรื้อถอนรีสอร์ทผิดกฎหมายที่บุกรุกพื้นที่อุทยานฯ ทั้ง 2 ประเด็น แต่ให้น้ำหนักกับกรณีการรื้อถอนรีสอร์ทมากกว่า ว่าเจ้าหน้าที่อย่ามายุ่ง อย่ามารื้อถอนต่อเพราะช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาล

ท่องเที่ยว ถือเป็นกรมช่มชู่และปราบเจ้าหน้าที ส่วนเรื่องการปราบปรามไม้พะยูนนั้นเกิดขึ้นทั่ว ที่ภาคอีสานตอนล่างหรืออีสานใต้มีการปราบปรามรุนแรงกว่าที่อุทยานฯ ทับลานหลายเท่า แต่ไม่เห็นมีกลุ่มนายทุนหรือใครกล้ามาปะทะไฟ มองว่าระเบิดที่เกิดขึ้นคือความชอบธรรมของกรมอุทยานฯ ที่จะเข้าไปรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมาย โดยใช้มาตรา 22 ได้เลย ไม่ต้องรอและต้องเอาจริงเอาจัง สมัยตนเอาจริงเอาจังก็ไม่มีใครกล้ามาปะทะไฟ ดังนั้น กรมอุทยานฯ ต้องอย่าลู่หน้าปะจุม

นายพูนผล แพทอง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 จังหวัด ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี นครนายกและนครราชสีมา กล่าวว่า เหตุระเบิดน่าจะมีความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทับลานกับเจ้าของรีสอร์ทที่มีปัญหากันหรือไม่ก็พรานป่าที่เข้าไปล่าสัตว์ แล้วเจ้าหน้าที่เข้มงวด ทำให้ทำมาหากินลำบาก เลยเกิดความโกรธแค้นขึ้น ส่วนตัวมองว่าเรื่องรีสอร์ทรุกป่า เจ้าของไม่ค่อยต่อต้านเจ้าหน้าที่แล้วโดยปล่อยให้ไปตามกระบวนการตามกฎหมาย ถือว่าเป็นส่วนที่ดีของนายตำรวจ พิเศษ เมื่อครั้งเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่ทำหน้าที่เอาจริงเอาจัง ทำให้เกิดความถูกต้อง มีการปักเขตชัดเจน ไม่มีการรุกป่าเพิ่ม คนที่จะมาซื้อที่ดินทำประโยชน์หรือเป็นบ้านพักก็มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้อง ไม่เหมือนสมัยก่อน ดังนั้น เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้มาจากเรื่องรีสอร์ท แต่ทั้งนี้คงต้องรอการพิสูจน์ให้ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ